

Chung tay sử dụng điện tiết kiệm



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình tuyên truyền khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Những tháng qua, ngoài việc triển khai nâng cấp, đầu tư hạ tầng hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Thái Bình còn đẩy mạnh tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trong mùa nắng nóng.

Theo đánh giá của Công ty Điện lực Thái Bình, việc triển khai các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện đã từng bước nâng cao thói quen, ý thức tiết kiệm điện của người dân, từ đó góp phần chung tay cùng ngành điện nâng cao độ ổn định cung cấp điện và bảo vệ môi trường. Anh Lê Văn Đoàn, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) cho biết: Gia đình tôi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái đã 2 năm nay với công suất 7,5kw. Hệ thống điện năng lượng mặt trời của gia đình đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hóa đơn tiền điện giảm chỉ còn 100.000 đồng/tháng. Việc gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái giúp tiết kiệm tiền điện tiêu thụ hàng tháng,

giảm áp lực cung ứng điện cho ngành điện, đặc biệt là vào mùa nắng nóng.

Đối với bà Trần Thị Lương, xã Thụy Bình (Thái Thụy), sau khi được ngành điện tuyên truyền tiết kiệm điện cũng đã hiểu ý nghĩa khi mỗi cá nhân, hộ gia đình thực hiện tiết kiệm điện là đóng góp một phần để hạn chế quá tải hệ thống lưới điện và bảo vệ môi trường. Bà Lương chia sẻ: Sau khi được ngành điện tuyên truyền về tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng, ngoài tất các thiết bị điện không thực sự cần thiết, tôi thường chọn mua thiết bị có dán nhãn tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhờ đó vừa giảm được chi phí cho gia đình vừa góp phần chia sẻ cùng ngành điện nói lo thiếu điện trong mùa nắng nóng.

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Để tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm đến khách hàng,

Công ty Điện lực Thái Bình đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện; tổ chức phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả đến tận tay người dân. Cùng với đó là sử dụng nền tảng số để đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện trên website của Công ty cũng như nhắn tin qua zalo tới khách hàng sử dụng điện, từ đó tác động làm thay đổi nhận thức, trở thành hành động cụ thể trong việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả không chỉ trong mùa hè mà ở các mùa trong năm. Đặc biệt, để tạo hiệu ứng tích cực từ công tác tuyên truyền, đơn vị đã vận động cán bộ, công nhân viên tăng cường thông tin, hướng dẫn các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên mạng xã hội facebook, zalo... qua đó nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng từ phía người dân. Trong các đợt tuyên truyền, ngành điện tập trung khuyến cáo khách hàng sử dụng tiết

kiệm điện cũng là tiết kiệm chi phí cho khách hàng, vì vậy trong sản xuất, sinh hoạt nên tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên; chuyển đổi bóng đèn thấp sáng; tắt đèn khi không sử dụng; chỉ mua những thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Không chỉ tuyên truyền về nội dung tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Thái Bình còn tuyên truyền tất cả các nội dung như: an toàn hành lang lưới điện, phòng, chống cháy, nổ, an toàn điện sinh hoạt trong nhà dân. Chỉ đạo các đơn vị điện lực huyện, thành phố thường xuyên tư vấn, tuyên truyền về biện pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả, qua đó khách hàng nhận thức và biết cách sử dụng điện tiết kiệm và an toàn. Vận động khách hàng sử dụng các thiết bị có mức tiêu thụ tiết kiệm năng lượng, thay thế các thiết bị có mức tiêu thụ cao, điều chỉnh khung giờ sản xuất, tránh làm vào giờ cao điểm. Đồng thời, khuyến nghị khách hàng sử dụng điện "đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu", "tắt khi không sử dụng"...

Ngoài tuyên truyền tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Thái Bình còn đẩy nhanh tiến độ các dự án góp phần bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn, giảm tổn thất điện năng, chống quá tải lưới điện, giảm thiểu sự cố trong mùa nắng nóng. Trong đó, đã hoàn thành nâng cấp trạm 110kV Long Bối (Đông Hưng) với 2 máy biến áp có dung lượng 63MVA 110/35/22kV và 40MVA 110/35/22kV cấp điện cho 4 lộ 35kV và 6 lộ 22kV, các hệ thống cũng đã được đầu tư như hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc, SCADA, camera giám sát, góp phần chống quá tải điện tại huyện Đông Hưng và khu vực lân cận. Nhờ thực hiện tích cực và đồng bộ hình thức tuyên truyền về tiết kiệm điện, lũy kế hơn 5 tháng toàn tỉnh đã tiết kiệm được 21,55 triệu kWh, tương 13,06% so với cùng kỳ năm 2021.

MẠNH THẮNG

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2022

Tăng mức lương tối thiểu vùng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo nghị định này, từ ngày 1/7/2022, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng so với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP như sau:

- Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (hiện nay là 4.420.000 đồng/tháng)
- Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.920.000 đồng/tháng)
- Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.430.000 đồng/tháng)
- Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (hiện nay là 3.070.000 đồng/tháng)

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP tăng bình quân 6%, tương ứng tăng 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bên cạnh đó, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP còn bổ sung quy định về lương tối thiểu vùng theo giờ, cụ thể: Vùng I: 22.500 đồng/giờ; Vùng II: 20.000 đồng/giờ; Vùng III: 17.500 đồng/giờ; Vùng IV: 15.600 đồng/giờ.

Đây là lần đầu tiên Chính phủ chính thức quy định mức lương tối thiểu giờ làm cơ sở để trả lương cho người lao động làm việc theo giờ.



Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2021 và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 hướng dẫn nghị định này, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện như sau:

Trước ngày 1/7/2022: Chỉ bắt buộc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ cơ bản thuộc báo chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử mà đã đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin (theo Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Đồng thời, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn điện tử (khoản 1, Điều 11 Thông tư số 78/2021/TT-BTC).

Từ ngày 1/7/2022: Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ một số trường hợp như doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hệ thống phần mềm kế toán...

Thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá

Quyết định số 568/QĐ-TCT, ngày 25/4/2022 về quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá

sản xuất để tiêu thụ trong nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Quyết định này hướng dẫn thông báo phát hành tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước. Theo nội dung quyết định này, Vụ Tài vụ - quản trị (Tổng cục Thuế) thực hiện:

- Nhập hợp đồng in tem điện tử vào hệ thống quản lý tem điện tử.
- Hệ thống hỗ trợ lập và in thông báo phát hành tem điện tử mẫu 01/TB/TEM ban hành kèm theo phụ lục 3 Thông tư số 23/2021/TT-BTC, ngày 30/3/2021.
- Trình phụ trách bộ phận xem xét chấp nhận/không chấp nhận mẫu 01/TB/TEM.
- Phụ trách bộ phận trình thủ trưởng đơn vị xem xét chấp nhận/không chấp nhận 01/TB/TEM.
- Căn cứ kết quả phê duyệt chấp nhận mẫu 01/TB/TEM, công chức được phân công đưa mẫu 01/TB/TEM lên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế ngay trong ngày.
- Công khai các thông tin thông báo phát hành tem điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ngay trong ngày.

Bộ phận tuyên truyền - hỗ trợ của Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện niêm yết, công khai thông báo phát hành tem điện tử tại nơi bán tem điện tử.

Hàng loạt phí, lệ phí được điều chỉnh lại mức thu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu của một số khoản phí, lệ phí áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thông tư này đã bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm, đồng thời gia hạn thời gian được giảm mức thu của 34 khoản phí khác, nâng tổng số khoản phí, lệ phí được giảm từ 34 lên 37. Trong đó, có các khoản sau: lệ phí cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, lệ phí cấp hộ chiếu, phí sử dụng đường bộ, lệ phí cấp giấy đăng kiểm...

Các khoản lệ phí này được giảm từ 10 - 50% so với quy định trước đó, áp dụng đến hết ngày 30/6/2022. Sang đến ngày 1/7/2022, 37 khoản phí, lệ phí này sẽ trở lại mức thu theo quy định trước đó.

Dùng hỗ trợ mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021, Chính phủ cho phép người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

Tới ngày 1/7/2022, chính sách hỗ trợ này sẽ kết thúc, doanh nghiệp phải tiến hành đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức cũ.

Cụ thể, Điều 4 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định, mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 1/7/2022 được xác định như sau: doanh nghiệp đủ điều kiện được đóng với mức thấp nhất 0,3%; doanh nghiệp còn lại đóng 0,5%.

(theo vietnamnet.vn)

Làm giàu từ chăn nuôi lợn



Anh Nguyễn Văn Kiên, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) đầu tư chăn nuôi lợn cho hiệu quả kinh tế cao.

Thay vì đi làm ăn xa quê như nhiều bạn bè, anh Nguyễn Văn Kiên quyết định ở lại quê nhà thôn Tân Tiến, xã Hợp Tiến (Đông Hưng) để phát triển kinh tế bằng việc chăn nuôi lợn. 20 năm kiên trì và cũng trải qua nhiều thất bại, anh Kiên đã đạt được những thành quả đáng mơ ước với trang trại rộng gần 3.000m² và thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2004, anh Kiên mạnh dạn vay vốn ngân hàng 50 triệu đồng đầu tư xây dựng chuồng trại khoảng 100m² và nuôi hơn 10 con lợn giống. Sau 8 năm vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, anh Kiên quyết đầu tư chuyển đổi đất cấy lúa kém hiệu quả để mở rộng quy mô chăn

nuôi. Để có đầu ra ổn định, anh tự kết nối bán lợn cho thương lái không qua trung gian. Bình quân mỗi năm anh xuất bán từ 5 - 10 tấn lợn thịt, thu về khoảng 1 - 2 tỷ đồng. Bước đầu tuy còn gặp nhiều khó khăn với mô hình nuôi lợn quy mô lớn song gia đình anh Kiên cũng đã có được những thành công nhất định.

Đang chăn nuôi thuận lợi có thu nhập ổn định thì năm 2017 giá lợn hơi xuống mức thấp kỷ lục còn khoảng 17.000 đồng/kg, lợn đến kỳ xuất bán không ai mua khiến việc chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn. Tiếp đến năm 2018, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát càng khiến gia đình anh thêm lao đao. Anh Kiên cho biết: Hai vợ chồng rút nước mắt khi

nhìn 12 tấn lợn đến kỳ xuất bán mắc bệnh phải mang đi tiêu hủy, thiệt hại trên 1 tỷ đồng, kiệt quệ hết vốn liếng. Thời điểm đó, nhiều chủ trang trại bỏ chuồng, bỏ nghề nuôi lợn thì tôi vẫn quyết tâm bám trụ với trang trại, với đàn lợn bởi cơ sở vật chất đã đầu tư rồi bỏ sao được. Cuối năm 2019, với 10 con lợn nái còn sót lại, anh Kiên dốc vốn mua thêm 25 lợn nái nữa để gây dựng trang trại chăn nuôi lại từ đầu. Anh tích cực học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật phòng dịch bệnh và chăm sóc cho đàn vật nuôi đúng cách. Trôi không phụ lòng người, sau dịch bệnh thì chăn nuôi phục hồi, nhu cầu thịt lợn

trên thị trường tăng lên nên giá lợn hơi tăng mạnh, có thời điểm hơn 90.000 đồng/kg lợn hơi đã giúp việc chăn nuôi của gia đình anh Kiên chuyển từ lỗ sang lãi. Năm đó, anh thu từ trang trại được khoảng 4 tỷ đồng. Hiện nay, trang trại của anh không chỉ cung cấp lợn thịt mà còn xuất bán lợn giống cho nhiều hộ chăn nuôi khác. Anh Kiên đang nuôi 50 con lợn nái, 100 con lợn thịt và 100 lợn con với tổng vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Lợn sinh sản đến đâu ngoài xuất bán lợn con anh lại gởi vụ nuôi đến đó. Trung bình mỗi năm, trang trại xuất ra thị trường khoảng 30 - 40 tấn lợn thịt, doanh thu đạt từ 5 - 7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Diên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Tiến cho biết: Trang trại chăn nuôi khép kín của gia đình anh Kiên là một trong những mô hình tiêu biểu của xã không chỉ mang hiệu quả kinh tế cao mà còn bảo đảm tốt vệ sinh môi trường. Thời gian tới, Hội Nông dân xã khuyến khích hội viên tích cực phát triển kinh tế, học tập kinh

nghiệm chăn nuôi của anh Kiên để đầu tư nuôi lợn và các loại gia súc, gia cầm khác. Cùng với đó, tổ chức hội cũng sẽ phối hợp mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân để họ áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, khuyến khích nông dân tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất, chăn nuôi hiệu quả.

Bằng sự linh hoạt, sáng tạo, kiên trì, chủ trương trại như anh Kiên đã và đang tìm được hướng đi cho riêng mình. Tuy nhiên, chăn nuôi cũng gặp nhiều rủi ro về dịch bệnh, thị trường tiêu thụ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương, hội nông dân cần quan tâm hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, kết nối tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất, tìm đầu ra ổn định cho bà con... Đây sẽ là điều kiện tiên quyết giúp người chăn nuôi yên tâm sản xuất, phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả.

NGUYỄN TRIỆU



Trang trại nuôi lợn của gia đình anh Nguyễn Văn Kiên.

Vũ Thư Phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ 130ha mạ vụ mùa

Đến nay, trên 130ha mạ phục vụ sản xuất vụ mùa của huyện Vũ Thư sinh trưởng, phát triển tốt, cây mạ có từ 3 - 4 lá. Qua kiểm tra đồng ruộng, nhiều diện tích mạ xuất hiện sâu đục thân hai chấm trưởng thành, mật độ từ 0,05 - 0,1 con/m², cục bộ có nơi 0,3 - 0,5 con/m²; trứng sâu mật độ 0,1 - 0,2 ổ/m². Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 3 - 13/7. Rầy trưởng thành có trứng xuất hiện với mật độ từ 20 - 40 con/m², rầy non nở rộ vào đầu tháng 7.

Để bảo vệ mạ mùa, huyện Vũ Thư tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kịp thời sử dụng thuốc Virtako 40WG hoặc Dupon Prevathon 5SC để phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm. Nông dân có thể pha thêm một trong số loại thuốc như: Penalty 40WP; Oshin 20WP; Sutin 5EC để kết hợp phun phòng, trừ rầy.

Vận động nông dân tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho 100% diện tích mạ mùa trước khi mang ra ruộng cấy từ 5 - 7 ngày nhằm bảo vệ mạ mùa, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt, đồng thời giảm thiểu việc phát sinh, lây lan nguồn sâu bệnh từ cây mạ ra ruộng lúa.



Nông dân Vũ Thư chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây mạ góp phần bảo đảm năng suất lúa mùa.

HÀ PHƯƠNG

Tiền Hải Hoàn thành 4 công trình phòng, chống lụt bão

Để chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đến nay huyện Tiền Hải đã cơ bản hoàn thành 4 công trình phòng, chống lụt bão là cống Hải Thịnh (xã Nam Thịnh), cống Trung Lang, cống Bồng He (xã Nam Hống) và cống 8 cửa với tổng mức đầu tư trên 90 tỷ đồng.

Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công một số tiểu mục còn lại để bảo đảm vận hành tốt các công trình khi có bão đổ bộ vào đất liền. Ngoài ra, huyện tích cực kiểm tra tình trạng các tuyến đê biển, công qua đê và tổ chức giải tỏa cây cối, công trình xây dựng lấn chiếm mái đê và hành lang các tuyến đê biển, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện theo cơ sở quy định để chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.

HỒNG HẠNH